

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๕๐๔๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๘๑๖๓
รับ(โดย).....
วันที่ 30 ส.ค. 2565 ๑.๐๖

๗๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว (ล) ๑๖๗๗๘
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ มีความสอดคล้องกับมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมการดำเนินการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างบูรณาการและเป็นไปตามทิศทางของประเทศ สำนักงานฯ ได้มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีการพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของกำหนดให้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เนื่องจากอาจทำให้เกิดการขาดความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันห้วงที่ โดยเฉพาะกรณีที่บริบทการพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่จำเป็น

๒. ข้อเสนอตามมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนั้น จึงควรต้องดำเนินการร่วมกับการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการพิจารณาการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ โดยใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยของเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอที่มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ภายหลังจากการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราว

/ประชุมครั้ง...

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ยั่งยืนต่อไป โดยสำนักงานประมาณควรต้องพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ทั้งสำหรับครูและนักเรียน โดยต้องคำนึงถึงความพร้อมของการใช้งานทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการบำรุงรักษา เพื่อความยั่งยืนของการใช้งาน

๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาควรรนำข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform : TPMAP) มาใช้ในการระบุกลุ่มคนเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบนโยบายหรือโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ซึ่งเป็นกลไกหลักเชิงนโยบายของประเทศในปัจจุบันสำหรับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปตามหลักการและแนวทางของ ศจพ. และ คจพ. ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตนเอง นำไปสู่การหลุดพ้นจากปัญหาและเกิดการพัฒนาของประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม ๓ ขั้นตอนของ ศจพ. และ คจพ. ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail : Angwara@nesdc.go.th